

ที่ สนก. 003/2565

20 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	: บริษัท ดี อีพ แวงค์ จำกัด
วัตถุประสงค์	: เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และพัฒนาโมบายส์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	: 675,850.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น	: บริษัทฯ สัดส่วน 61.5381% บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด สัดส่วน 38.4612% นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส สัดส่วน 0.0007%
รายชื่อกรรมการ	: 1. นายกัลป์ กัลย์จาฤก 2. นางสาวกันตนา กัลย์จาฤก
แหล่งที่มาของเงินลงทุน	: กระแสเงินสดจากการดำเนินการธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง ขนาดของธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนข้างต้นไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนข้างต้น หากมีความ
คืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

02 - 624 - 6353